

ภาคผนวก 5

ร่างคำขอความยินยอมลูกค้า

ความยินยอมให้ใช้ลูกค้า

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และความพึงพอใจของการเยี่ยมชมของคุณ เพิ่มความสะดวกในการเรียกดูและทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับคุกกี้ที่จำเป็นซึ่งจำเป็นสำหรับฟังก์ชันของเว็บไซต์ เมื่อคลิก “ข้าพเจ้าตกลง” จะถือว่าคุณอนุญาตให้เราใช้คุกกี้ทั้งหมดตามนโยบายคุกกี้ของเรา คุณสามารถปรับคุกกี้ของคุณได้ทุกเมื่อในโปรแกรมจัดการคุกกี้ของเรา

ลิงค์ไปยังนโยบายการใช้คุกกี้

ลิงค์ไปยังโปรแกรมจัดการคุกกี้

[คลิก] ข้าพเจ้าตกลง

[คลิก] จัดการคุกกี้ของคุณผ่านโปรแกรมจัดการคุกกี้

หน้า 2 “โปรแกรมจัดการคุกกี้”

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เว็บไซต์อาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลในเบราว์เซอร์ของคุณไว้ ข้อมูลนี้ส่วนใหญ่จะถูกใช้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ตามที่คุณประสงค์ โดยปกติข้อมูลจะไม่ได้ระบุตัวคุณโดยตรง แต่สามารถให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ตามที่คุณต้องการ เนื่องจากเราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณคุณจึงสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้บางประเภทได้ คลิกที่ประเภทคุกกี้ที่คุณเลือกที่จะยอมรับ อนึ่ง การปิดใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราสามารถนำเสนอได้

ยอมรับคุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้จำเป็นในการทำงานของเว็บไซต์และไม่สามารถปิดการใช้งานได้ คุกกี้เหล่านี้มักจะถูกตั้งค่าเฉพาะในการตอบสนองต่อการกระทำของคุณเท่านั้น เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวส่วนตัวที่คุณต้องการ การเข้าสู่ระบบหรือกรอกแบบฟอร์ม

และ

[กล่องกาเครื่องหมาย] คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

คุกกี้เหล่านี้จะถูกตั้งค่าเพื่อให้การทำงานของเว็บไซต์ของเราดีขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น (เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณ การเร่งการแสดงผลเว็บไซต์ของเราผ่านการกระจายโหลด)

[กล่องกาเครื่องหมาย] [คลิก](#) เพื่อการวิเคราะห์

คุณก็เหล่านี้ถูกใช้เพื่อสร้างสถิติแบบไม่ระบุชื่อ (เช่น จำนวนการเข้าชมและแหล่งที่มาของผู้เข้าชม) ซึ่งช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้ตรงกับความต้องการของคุณ เช่น การวางเว็บไซต์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในที่ที่พบได้ง่ายที่สุด คุณก็เหล่านี้ยังช่วยให้เราสามารถวัดความน่าสนใจของเว็บไซต์ของเรา จำนวนผู้ใช้งานของเราที่เข้ามาใช้งานเป็นประจำ และวิธีที่เราสามารถปรับปรุงการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

[กล่องกาเครื่องหมาย] [คลิก](#) สำหรับโฆษณา/การกำหนดเป้าหมาย/การตลาด

คุณก็เหล่านี้ถูกใช้เพื่อแสดงเนื้อหาส่วนบุคคลของคุณตามที่คุณต้องการ นอกจากนี้คุณก็เหล่านี้ยังช่วยให้คุณแชร์เนื้อหาของเรากับเพื่อนและโซเชียลเน็ตเวิร์คของคุณได้อีกด้วย

[คลิก] [ยอมรับคุณก็ทั้งหมด](#) [คลิก] [ยืนยันตัวเลือกที่เลือก](#)